

# ทหารผู้มีศรัทธาแรงกล้า

## เรื่องราวน่าทึ่งในพระคัมภีร์

ที่เมืองคาเปอร์นาอุมในอิสราเอล มีนายทหารคนสำคัญของกองทัพโรมัน เป็นนายร้อยประจำกองรักษาการณ์ เขาและทหารในหน่วยจับตาดูการกระทำของพระเยซู นับตั้งแต่ที่พระองค์เริ่มงานที่นั่น พวกเขาเห็นว่าคอยดูว่าชาวกาลิลีจะไม่ทำอะไรหรือกล่าวอะไร เพื่อปลุกปั่นให้เกิดการกบฏต่อต้านโรม ทว่าหลังจากได้ยินพระเยซูสอนผู้คนเป็นครั้งคราว เกี่ยวกับอาณาจักรและความรักของพระเจ้า นายร้อยผู้นั้นเริ่มนับถือพระเยซู เขาตระหนักว่าอาณาจักรที่พระองค์พูดถึงแทบจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อโรม

วันหนึ่งผู้รับใช้คนสนิทที่สุดของนายร้อยป่วยปางตาย เขานึกถึงทุกสิ่งทีพระเยซูได้ทำเพื่อคนเจ็บป่วยและคนง่อย เขานึกในใจ “เป็นไปได้ไหมว่าพระองค์จะรักษาคนรับใช้ของเราได้” ทว่าเขาเป็นชาวโรมัน จะไปขอความช่วยเหลือจากชาวยิวได้อย่างไร ในยุคที่ชาวยิวเกลียดชังกองทัพของซีซาร์มากที่สุด เป็นไปได้ไหมว่าพระเยซูผู้นี้ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าพระองค์รักและห่วงใยทุกคน จะเต็มใจช่วยเหลือคนที่เป็นคู่อริของชาวยิว



“เราเรียกผู้อาวุโสชาวยิวบางคนมาหาได้แน่ๆ” เขาให้เหตุผล “ผู้เป็นที่นับหน้าถือตา เป็นคนที่เราติดต่อด้วย เขาน่าจะพูดคุยกับพระเยซูแทนเราได้” เหล่าผู้อาวุโสซึ่งเป็นหนี้บุญคุณนายร้อยอย่างใหญ่หลวง จากการที่คอยเอื้อเฟื้อผู้คนของเขา จึงไปหาพระเยซู บอกเล่าคำขอจากนายร้อย ว่า “ชายผู้นี้ควรค่าที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์จริงๆ เขารักบ้านเมืองของเรา และช่วยออกเงินสร้างธรรมศาลาของเรา” (ลูกา 7:3-5)



พระเยซูตกลงไปด้วย แต่พอใกล้จะถึง นายร้อยส่งเพื่อนมาบอกว่า “พระองค์ อย่าเดือดร้อนเลย เพราะข้าไม่ควรค่าที่พระองค์จะเข้ามาใต้หลังคาเรือนของข้า เพียงแค่กล่าวถ้อยคำ แล้วคนรับใช้ของข้าก็จะหายเป็นปกติ! เช่นเดียวกับที่ข้ามีอำนาจหน้าที่ มีทหารได้บังคับบัญชา ข้าสั่งคนหนึ่งให้ ‘ไป’ เขาก็ไป และสั่งให้ ‘มา’ เขาก็มา ถ้าสั่งคนรับใช้ให้ ‘ทำนั่นทำนี่’ เขาก็ทำ” (ลูกา 7:6-8)

เมื่อพระเยซูได้ยินเช่นนั้น พระองค์ทึ่งใจ และป่าวประกาศต่อผู้ที่ติดตามพระองค์มาว่า “เราไม่เห็นศรัทธาแรงกล้าเช่นนี้ ทั้งทั้งอิสราเอล!” ทว่าทหารชาวโรมัน นายทหารคนสำคัญ ผู้เชื่อว่าพระเยซูรักษาคนรับใช้ของเขาได้แต่ไกล ก็เป็นเช่นนั้นแหละ!

ขณะเดียวกันที่พระเยซูชมเชยเขาว่ามีศรัทธาแรงกล้า คนรับใช้ก็หายเป็นปกติทันที พระเยซูกล่าวว่า “ไปเถิด จะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อ” แล้วคนรับใช้ของเขาก็หายเป็นปกติ ในเวลาเดียวกัน (มัทธิว 8:13)

ปัจจุบันนี้มีข่าวสารแสนวิเศษสำหรับพวกเรา อยู่ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของพระบุตรพระเจ้า ในพระคัมภีร์ วันเวลาแห่งความมหัศจรรย์ไม่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว! พระเจ้ายังคงทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน พระเยซูยังเป็นจริงเช่นเดิม พระเจ้ามีชีวิต และดำเนินการอย่างทรงพลังเช่นเคย ในหมู่ผู้คนที่ไว้วางใจพระองค์ พระองค์กล่าวว่า “เราคือพระเจ้าผู้เป็นเจ้า เราไม่เปลี่ยนแปลง” (มาลาคีย์ 3:6) และ “พระเยซูคริสต์เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิรันดร์” (ฮีบรู 13:8)



[www.freekidstories.org](http://www.freekidstories.org)

Image credits:

Page 1: Designed by vecstock via Freepik

Page 2: Background image designed by Oleksandr Ryzhkov. Foreground silhouettes in public domain.

Page 3: Designed by wirestock via Freepik

All other images in public domain. Text courtesy of Activated magazine.